

## VAY VỐN KHỞI NGHIỆP CẦN ĐÁP ỨNG NĂM ĐIỀU KIỆN

**T**heo nghị định mới được Chính phủ ban hành, nếu đáp ứng đủ năm điều kiện, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo có thể được vay vốn từ Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa với thời hạn tối đa 7 năm.

Ngày 10/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2019/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là Quỹ). Nghị định được coi là một trong những giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cụ thể, theo Nghị định, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn từ quỹ với mức lãi suất cho vay trực tiếp bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại. Mức lãi suất cho vay thương mại thấp nhất này được căn cứ theo so sánh lãi suất của 04 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và có tổng tài sản lớn nhất tại thời điểm xác định lãi suất cho vay của quỹ.

Với mỗi dự án, phương án, mức cho vay tối đa là 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án. Với mỗi doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổng mức cho vay của quỹ không quá 15% vốn điều lệ thực có của quỹ.

Ngoài ra, Nghị định quy định rõ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn từ quỹ phải đáp ứng đủ năm điều kiện sau:

Thứ nhất, được xác định là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo 02 tiêu chí quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017: Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng; Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

Thứ hai, chủ sở hữu doanh nghiệp phải có



Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo muốn vay vốn phải đáp ứng năm điều kiện **Ảnh minh họa**

nguồn vốn ít nhất 20% tổng vốn đầu tư của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.

Thứ ba, có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi.

Thứ tư, đáp ứng quy định về bảo đảm tiền vay.

Thứ năm, đảm bảo đủ vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh.

Trường hợp các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được Quỹ ủy thác cho các ngân hàng thương mại cho vay trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện theo các thoả thuận đã ký kết theo quy định tại Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cho đến hết thời hạn ủy thác cho vay. Đồng thời, quỹ tiếp tục áp dụng chế độ kế toán theo quy định hiện hành đối với quỹ Đầu tư phát triển địa phương đến khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Nghị định số 39/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2019 ■

**Bản tin KNDMST số 19/2019**